

Số: /KH-UBND

P. Trương Quang Trọng, ngày 22 tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bồi thường nhà nước
trên địa bàn phường Trương Quang Trọng năm 2025

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2025 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2025 trên địa bàn phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của UBND phường thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, và nhân dân; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật nói chung, trong thi hành nhiệm vụ công vụ nói riêng của cán bộ, công chức nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc bồi thường nhà nước xảy ra.

2. Yêu cầu

Phải bám sát nội dung Công văn số 7166/BTP-BTNN ngày 12/12/2024 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2025 và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2025 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các Hội đoàn thể có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này; cán bộ, công chức phường xác định rõ trách nhiệm của bộ phận chuyên môn mình trong công tác bồi thường nhà nước, xây dựng kế hoạch với những nội dung, giải pháp phù hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch đặt ra.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường nhà nước

Thường xuyên rà soát, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước còn bất cập, thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn, chưa đảm bảo tính thống nhất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường nhà nước.

Phối hợp với Phòng Tư pháp đánh giá kết quả thực hiện và rà soát nội dung Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thay thế Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN và các Thông tư của Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước;

Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và dự thảo các Thông tư thay thế các Thông tư của Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước.

** Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp*

** Đơn vị phối hợp: Các công chuyên môn UBND phường*

** Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.*

2. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Mặt trận, đoàn thể phường, cán bộ, công chức phường có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt và phổ biến những nội dung cơ bản của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong quá trình thực thi công vụ, góp phần phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại thuộc phạm vi, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Công chức Tư pháp tham mưu, phối hợp với các bộ phận chuyên môn, đoàn thể, Tổ dân phố của phường có liên quan tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ chức, nhân dân trên địa bàn phường.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.

3. Công tác phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

- Tích cực, chủ động phối hợp với Phòng, Sở Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cũng như trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước theo đúng quy định của Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai

công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước và thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước nếu có khó khăn, vướng mắc, chủ động có văn bản gửi Phòng, Sở Tư pháp để được hướng dẫn nghiệp vụ.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định.

** Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp, các cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND phường.*

** Đơn vị phối hợp: Các công chức có liên quan.*

** Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.*

4. Thực hiện tốt công tác giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

Tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện đúng các quy định, quy trình về chuyên môn, nghiệp vụ để hạn chế thấp nhất các vi phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước phát sinh phải kịp thời thụ lý, giải quyết dứt điểm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không để tình trạng vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước tồn đọng, kéo dài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cũng như lợi ích của Nhà nước.

** Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp, các cán bộ, công chức thuộc UBND phường.*

** Đơn vị phối hợp: Các công chức có liên quan.*

** Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.*

5. Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Các bộ phận chuyên môn, công chức chuyên môn thuộc UBND phường chủ động nắm bắt tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi lĩnh vực quản lý; định kỳ hoặc đột xuất (*khi có yêu cầu*) báo cáo UBND phường (*qua Bộ phận Tư pháp*) kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Bộ phận Tư pháp có trách nhiệm phối hợp các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường có liên quan nắm bắt tình hình thực hiện công tác bồi thường trên địa bàn phường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

6. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bồi thường

Bộ phận Tài chính – Kế toán phường tham mưu UBND phường phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước, đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng với yêu cầu bồi thường nhà nước khi phát sinh vụ việc bồi thường nhà nước; chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn có liên quan phường trong tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng,

bổ sung, cấp kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường, quyết toán kinh phí bồi thường, thu nộp tiền hoàn trả về bồi thường theo quy định.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cán bộ, công chức phường

Phối hợp chặt chẽ với công chức Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất (*khi có yêu cầu*) báo cáo UBND phường kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định.

2. Trách nhiệm của bộ phận Tư pháp phường

Tham mưu UBND phường, phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND phường báo cáo Phòng Tư pháp theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch

Kinh phí hoạt động theo kế hoạch này Ủy ban nhân dân phường được giao trong dự toán chi thường xuyên trong năm 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cán bộ, công chức có văn bản gửi về UBND phường (*qua bộ phận Tư pháp*) để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (báo cáo);
- Phòng Tư pháp;
- TT Đảng ủy, TTHĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Công chức thuộc UBND phường;
- Trang điện tử phường;
- Lưu: VT, TP.Thanh.

CHỦ TỊCH

Trương Thanh Thảo